

บาท/ดอลลาร์เข้านี้ เปิดตลาดที่ 32.00 แนวโน้มอ่อนค่าต่อ คาดกรอบ 31.90 - 32.10 บาท

* บาท/ดอลลาร์เปิดตลาดเข้าวันนี้ที่ระดับ 32.00 บาท ปรับแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยจากปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ระดับ 32.14 บาท หลังดอลลาร์แข็งค่าขึ้นตามข้อมูลตัวเลขการค้าปลีกสหรัฐเดือนเม.ย. ที่ออกมาดี ภาพเศรษฐกิจสหรัฐที่ดีขึ้นทำให้ตลาดคาดว่าเฟดจะขยับดอกเบี้ยขึ้นเร็ว ส่งผลให้บอนด์ยีลด์สหรัฐและไทยห่างกันมากขึ้นหนุนให้เงินไหลออก ทำให้ทิศทางเงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าลงต่อ แต่น่าจะปรับลงในกรอบแคบ คาดกรอบระหว่างวันที่ระดับ 31.90 - 32.10 บาท

* ดีลเลอร์ กล่าวว่า การเคลื่อนไหวในตลาดของเงินบาทวานนี้มีการอ่อนค่าลงมากเมื่อเทียบกับดอลลาร์ จากปัจจัยทั้งในและต่างประเทศ โดยข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐออกมาดี ทั้งดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม โดยเฉพาะตัวเลขค้าปลีกในเดือนเม.ย. ที่เพิ่งประกาศออกมาดี ขยายตัว ด้านในประเทศคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเอกฉันท์คงดอกเบี้ย 1.5% ส่งผลให้เงินบาทอ่อนค่าลงมาก เนื่องจากตลาดคาดว่าภาพเช่นนี้จะทำให้เฟดปรับดอกเบี้ยขึ้นเร็ว จากที่คาดปีนี้ จะขึ้น 2-3 ครั้ง ส่งผลให้บอนด์ยีลด์ไทย-สหรัฐห่างกันมากขึ้น ส่งผลให้เงินไหลออกจากตลาดบอนด์กดดันเงินบาทอ่อน

"วันนี้เงินบาทคงเคลื่อนไหวในทิศทางอ่อนค่า แต่คาดว่าอ่อนค่าในกรอบคาดกรอบ 31.90 - 32.10 บาท " ดีลเลอร์ระบุ

* อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่คาดการณ์กันว่าผู้นำสหรัฐและเกาหลีเหนืออาจไม่สามารถพบกันได้ในเดือนมิ.ย. นี้ เนื่องจากผู้นำเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เริ่มมีมุมมองที่ต่างกันนั้น ในเรื่องนี้ตลาดยังไม่กังวลมากนัก

* ดัชนีดอลลาร์ วันนี้อยู่ที่ 93.15 บาท จากวานนี้ที่ 93.32

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 2,130.73 ล้านบาท

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 1,192.87 ล้านบาท

* ธปท. รายงานอัตราแลกเปลี่ยนเงินถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วานนี้เท่ากับ 32.104 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้